

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามภูมิภาค-ยูโร, กังวลปัญหาหนี้ยุโรป

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค และยูโร หลังได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อปัญหาหนี้ในยุโรป

*ยูโรร่วงลงในการซื้อขายเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยร่วงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 6 เดือน เมื่อเทียบดอลลาร์ และระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี เมื่อเทียบกับเยน ขณะที่ยูโรร่วงลงเร็วขึ้น หลังดึงลงทะลุระดับทางเทคนิคที่สำคัญหลายระดับ

*แทบไม่มีข้อมูลที่จะสร้างความเคลื่อนไหวในตลาดวันนี้ และไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมจากการประชุมรมว.คลัง กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ หรือ จี-7 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่จะดึงความสนใจของนักลงทุนออกจากวิกฤติของยูโรโซน

*มีความวิตกมากขึ้น เกี่ยวกับการผิดนัดชำระของกรีซ หลังจากนักการเมืองอาวุโส ในรัฐบาลผสมของเยอรมนี ได้เริ่มพูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผย

*นายเจอร์เกน สตาร์ค ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) อย่างไม่คาดคิดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งได้แสดงถึงความขัดแย้งครั้งใหญ่ในกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับวิธีจัดการกับปัญหาหนี้ของยูโรโซน

*ตลาดยังเตรียมตัวรับแนวโน้มการลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารชั้นนำของฝรั่งเศส รวมทั้งอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลี ขณะที่มูดีส์ ได้เตือนไว้เมื่อเดือน มิ.ย.ว่า อาจลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลี ภายใน 90 วัน

*ภาวะการซื้อขายในเช้าผันผวน ขณะที่ปริมาณการซื้อขายอาจจะเบาบางกว่าปกติ เนื่องจากตลาดของหลายประเทศในเอเชีย เช่น จีน ปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันหยุด

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.045 บาท

*09.14 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.08/10 จาก 30.04/07 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.08/10 จาก 30.04/07 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.50/51 จาก 77.49 ในตลาดลอนดอนเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3582/85 จาก 1.3662 ในตลาดลอนดอนเมื่อวันศุกร์

"(เงินบาท)ของเรายังคงค่อนข้างต่ำกว่าคนอื่น วันนี้ดอลลาร์น่าจะ turn ได้ (แข็งค่า) เพราะยูโรลงมาเยอะ จากความกังวลเรื่องหนี้กรีซ วันนี้น่าจะเป็นเรื่องนี้เป็นหลัก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้าอ่อนค่าลง ตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาคและยูโร ที่ได้รับแรงกดดันจากความวิตกต่อปัญหาหนี้ในยุโรป ซึ่งส่งผลให้ยูโรอ่อนค่าลงอย่างมาก และหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับยูโรและสกุลเงินต่าง ๆ

ขณะที่ คาดว่า กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 30.06-30.14

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้